



แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมบัญชีกลาง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

กรมบัญชีกลางจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์อาหารกระทรวงการคลัง) ชั้น ๓ และชั้น ๔ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ให้ผู้เข้าสอบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ช่วงเวลาก่อนการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบประเมินระดับความเสี่ยงของตนเองขึ้นสูงสุดตลอดเวลา เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังนี้

๑. ระวังตัวขึ้นเมื่อได้รับสิทธิ

๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ได้แก่ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นสวมหน้ากากอนามัยให้กระชับสนิทกับใบหน้าปิดจมูกและปากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนมากกว่า ๒ คน เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร แม้ว่าผู้หนึ่งจะไม่ได้ป่วยก็ตาม ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และหลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยรวมถึงใบหน้า ตา จมูก ปาก ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ แยกของใช้ส่วนตัวและไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หรือหากรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว

๓. หากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรแยกตัวจากผู้อื่น และควรตรวจเบื้องต้นด้วย ATK ทุก ๓ - ๕ วัน

ในวันสอบ

๑. ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

๒. ให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัวบริเวณชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์อาหารกระทรวงการคลัง) โดยจะต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ผู้ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะได้รับบัตรคิว และนั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร กรณีผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะพิจารณาคัดแยกผู้เข้าสอบรายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ และจะพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม

๓. เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้เข้าห้องสัมภาษณ์บริเวณชั้น ๔ ให้ผู้เข้าสอบล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้อีกครั้งก่อนเข้าสัมภาษณ์ และเมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แล้ว ให้ออกจากบริเวณที่สอบงดพูดคุย หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบรายอื่น